
sþ. 568. Fyrirspurn [269. mál]
til menntamálaráðherra um Rás 2 hjá Ríkisútvarpinu.

Frá Inga Birni Albertssyni.

Hyggst ráðherra stuðla að því að Rás 2 verði seld eða starfsemi hennar hætt?


